



ที่ 68/2566

**ข่าวประชาสัมพันธ์**  
**สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ**

**กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ให้การต้อนรับประธานบริษัท Fukuyama Transporting Co., Ltd. และ  
อธิการบดีและประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย Fukuyama City**

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 นายไสร็จ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ให้การต้อนรับ นาย Shigehiro KOMURA ประธานบริษัท Fukuyama Transporting Co., Ltd. พร้อมผู้บริหารบริษัทฯ และ ดร. Toshiyuki SATO อธิการบดีและประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย Fukuyama City (เดิมดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ Morito Institute of Global Higher Education มหาวิทยาลัยอิโรชิมะ) ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ต่อเนื่องจากการหารือเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ที่นาย KOMURA และ ดร. SATO ได้ขอเข้าพบกงสุลใหญ่ฯ พร้อมแสดงความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับระดับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาหรือมีความสนใจในภาษาญี่ปุ่น พร้อมขอรับการสนับสนุนจาก สถานกงสุลใหญ่ฯ ในการแนะนำสถาบันการศึกษาในไทยที่มีความสนใจ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ กงสุลใหญ่ฯ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยรังสิต และได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นหารือ ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตแสดงความสนใจและพร้อมที่จะร่วมมือจัดกิจกรรมการประกวดฯ โดยเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา กับมหาวิทยาลัยใน ญี่ปุ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเครือข่ายของมหาวิทยาลัย อีกทั้ง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีการจัด กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว จึงมีประสบการณ์ และความพร้อมในการให้ความร่วมมือ

ในการนี้ นาย KOMURA และ ดร. SATO ได้ขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ช่วยให้คำแนะนำและ การสนับสนุนการขยายความร่วมมือในด้านการศึกษามาโดยตลอด ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นประสงค์ที่จะเดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัย รังสิตเพื่อทำความรู้จักและหารือความร่วมมือระหว่างกัน และสถานกงสุลใหญ่ฯ ก็พร้อมและยินดีที่จะช่วยประสาน ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

\* \* \* \* \*

3 กรกฎาคม 2566

